



ที่ อน ๐๐๒๓.๓/ว ๕๒๑

ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และเทศบาลเมืองอุทัยธานี

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จะนำข้อเสนอการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐานระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพื่อปรับอัตราเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวัน เด็กปฐมวัย และเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษา จากวันละ ๒๑ บาท เป็นวันละ ๒๘ บาท

ดังนั้น เพื่อให้การขอรับการอุดหนุนงบประมาณด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นหน่วยรับตรง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับตรงเพื่อทราบและเตรียมความพร้อม ในการขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณรายการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๒๐๑๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดได้ที่ หัวข้อ www.uthailocal.go.th “หนังสือราชการ สก.จ.อุทัยธานี”



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร./โทรสาร ๐-๕๖๕๑-๑๙๖๕

ความที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๒๐๑๙



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับการประสานจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาว่า กระทรวงศึกษาธิการจะนำข้อเสนอการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพื่อปรับอัตราเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย และเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษา จากวันละ ๒๑ บาท เป็นวันละ ๒๘ บาท

ดังนั้น เพื่อให้การขอรับการอุดหนุนงบประมาณด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นหน่วยงานรับตรง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานรับตรง เพื่อทราบและเตรียมความพร้อมในการขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณรายการดังกล่าว รายละเอียดสามารถ ดาวน์โหลดจาก QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๔
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๓๑๘

